



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการพื้นที่เสี่ยงภัยได้รับการลดเงื่อนไขความล่อแหลมต่อการก่ออาชญากรรม

รหัสโครงการ... : 50300000-3275

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางคอแหลม / ฝ่ายเทศกิจ / ฝ่ายเทศกิจ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายสมภพ ทับทวี 5934 - 5935

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวสมพร ทองทวี

1.3 หลักการและเหตุผล

สำนักงานเขตบางคอแหลมเป็นพื้นที่ที่มีการขยายตัวของที่อยู่อาศัย ซึ่งทำให้ประชากรเพิ่มขึ้น

มีการอพยพหลังไหลของประชาชนจากทั่วทุกสารทิศเข้ามาตั้งถิ่นฐานและประกอบอาชีพ หรือแสวงหาโอกาสในด้านต่าง ๆ

และหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องเผชิญกับปัญหาด้านความปลอดภัย จากการก่ออาชญากรรม ซึ่งปัญหาด้านความปลอดภัย

นับวันจะมีแนวโน้มทวีความรุนแรงและมีความซับซ้อน รวมถึงมีจำนวนสถิติการเกิดเหตุที่เพิ่มมากขึ้น ตามความเจริญของเทคโนโลยี

และความทันสมัยของการสื่อสารแขนงต่าง ๆ

อันจะเห็นได้จากสถิติคดีอาชญากรรมและคดีที่เกิดขึ้นจากข่าวอาชญากรรมและอุบัติเหตุตามหน้าหนังสือพิมพ์หรือจากสื่อต่าง ๆ

ซึ่งปัญหาดังกล่าวถือเป็นปัญหาสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตอย่างเป็นปกติสุขของประชาชนและเป็นภัยของสังคม



สำนักงานเขตบางคอแหลมเป็นพื้นที่ปกครองของกรุงเทพมหานครในฐานะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดำ

เนินการให้บริการสาธารณะเกี่ยวกับการส่งเสริมและดูแลให้ประชาชนได้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีและเป็นปกติสุข

ซึ่งรวมไปถึงการดูแลและส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน จากปัญหาอาชญากรรม

โดยบทบาทหน้าที่ที่สำคัญในการป้องกันปัญหาดังกล่าว คือ การดูแลและปรับ แก้ไข หรือเพิ่มเติมสภาพแวดล้อม

ลดโอกาสและปัจจัยเสี่ยงในการเกิดอาชญากรรมรวมถึง การจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังและตรวจตราความเรียบร้อยของพื้นที่เสี่ยงภัย

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริเวณที่มีความล่อแหลมหรือมีสถิติการเกิดอาชญากรรม เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยในการดำเนินชีวิต

สำนักงานเขตบางคอแหลมในฐานะเป็นหน่วยงานหลักที่มีหน้าที่รับผิดชอบการดูแลและส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่เขต

บางคอแหลม จึงได้จัดทำโครงการพื้นที่เสี่ยงภัยได้รับการลดเงื่อนไขความล่อแหลมต่อการก่ออาชญากรรมขึ้น

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อป้องกันและลดโอกาสการเกิดเหตุความไม่ปลอดภัยกับประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

2. เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในความปลอดภัยในการดำเนินชีวิตให้กับประชาชน และทำให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กรกรุงเทพมหานคร

3. เพื่อเป็นการเฝ้าระวังและดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้แก่ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

พื้นที่เสี่ยงภัยในพื้นที่เสี่ยงภัยที่ได้รับการลดเงื่อนไขความล่อแหลมต่อการเกิดอาชญากรรม และตรวจตราความปลอดภัย

โดยการดูแลและปรับแก้ไขสภาพแวดล้อม การดูแลหรือติดตั้งอุปกรณ์ส่งเสริมความปลอดภัยต่าง ๆ

รวมถึงการจัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจตราความเรียบร้อยของพื้นที่ให้กับประชาชน เพื่อเป็นการป้องกัน

และตัดโอกาสหรือลดช่องทางในการก่ออาชญากรรม ร้อยละ 100

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาฯ ย่อย : ๑.๒ - ปลอดภัยอาชญากรรมและยาเสพติด

เป้าหมายที่ : ๑.๒.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 พื้นที่เสี่ยงภัยได้รับการลดเงื่อนไขความล่อแหลมต่อการเกิดอาชญากรรม

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่ 1 :: 24/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1.จัดทำโครงการตรวจจุดเสี่ยงภัย

2.จัดทำแผนโครงการตรวจจุดเสี่ยงภัย

3.จัดทำคำสั่งปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

4.จัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจพื้นที่เปลี่ยน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 2 :: 25/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำและขออนุมัติแผน/โครงการ จัดทำคำสั่งมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 3 :: 24/12/2562 : เจ้าหน้าที่ออกตรวจจุดเสี่ยงภัยทั้ง 25 จุดเป็นประจำทุกวัน ฝ่ายรักษา ดำเนินการปรับภูมิทัศน์ตามแผนที่กำหนด

และฝ่ายโยธาตรวจสอบกล้อง CCTV และไฟฟ้าแสงสว่าง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 4





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

	:: 17/1/2563 : โครงการพื้นที่เสี่ยงภัยได้รับการลดความแออัด เจ้าหน้าที่เทศกิจได้ออกสำรวจจุดเสี่ยงภัยทั้ง 25 จุดเพื่อซ่อมแซมและติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์หรือตู้เขียวที่ชำรุด		
รายงานครั้งที่ 5	:: 24/2/2563 : ฝ่ายโยธาได้มีหนังสือประสานส.จ.ส.เลขที่หนังสือที่ กท 6903/429 ลงวันที่ 21 มกราคม 2563 เพื่อติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างและกล้อง CCTV พร้อมทั้งมอบหมายให้เจ้าหน้าที่เทศกิจตรวจจุดเสี่ยงภัยและรายงานผลการดำเนินงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบเป็นประจำทุกวัน	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 6	:: 23/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำและขออนุมัติแผน/โครงการ จัดทำคำสั่งมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ ดำเนินการตามแผน/โครงการ	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 7	:: 23/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำและขออนุมัติแผน/โครงการ จัดทำคำสั่งมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ ดำเนินการตามแผน/โครงการ	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 8	:: 25/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำและขออนุมัติแผน/โครงการ จัดทำคำสั่งมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ ดำเนินการตามแผน/โครงการ	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 9	:: 24/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เจ้าหน้าที่เทศกิจตรวจจุดเสี่ยงภัยในพื้นที่เขตบางคอแหลมเป็นประจำทุกวันจำนวน 25 จุดได้รับการแก้ไขแล้วจำนวน 23 จุด คิดเป็นร้อยละ 92	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 10	:: 24/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จุดเสี่ยงภัยทั้งหมดในพื้นที่เขตบางคอแหลมได้รับการลดเงื่อนไขความเสี่ยงครบทุกจุด	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 11	:: 24/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... จัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจตราความเรียบร้อยของพื้นที่ให้กับประชาชนเพื่อเป็นการป้องปรามและตัดโอกาสหรือลดช่องทางในการก่ออาชญากรรมและลดโอกาสเกิดอุบัติเหตุทางถนน	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 12	:: 24/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

